

HĐND HUYỆN NẬM PỒ  
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/BC-BDT

Nậm Pồ, ngày 09 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm**  
**và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019**  
(Trình kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa II)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Được sự phân công của lãnh đạo HĐND huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thẩm tra báo cáo của UBND huyện thuộc lĩnh vực được phân công.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, kết quả khảo sát và qua ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp. Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời phân tích, nhấn mạnh một số nội dung sau:

**1. Kết quả thực hiện**

Qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Dân tộc cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được nâng lên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, theo đúng nội dung của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt quy định về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc công khai theo đúng quy định; xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, xây dựng phương án chi trả thu nhập.

- *Đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:* Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã dự đoán tình hình thu ngân sách năm 2019 sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó, khi phân bổ dự toán chi năm 2019 cho các đơn vị, địa phương, UBND huyện đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách với tổng số tiền là 5.259 triệu đồng và tiết kiệm 10% tăng thêm với số tiền 520 triệu đồng để thực hiện cải cách tiền lương.

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc sử dụng kinh phí hội nghị, tọa đàm, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức các lễ hội kỷ niệm, sử dụng điện, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí theo các văn bản quy định.

Trong các trương trình kiểm tra, thanh tra, đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, tránh việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới.

- *Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản*: Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện đã tiến hành rà soát và chỉ phân bổ vốn để thực hiện đối với những công trình theo hướng tập trung, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công trình trọng điểm, cấp thiết phục vụ đời sống Nhân dân.

UBND huyện đã xử lý triệt để tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các công trình đảm bảo đúng quy định, tính thời điểm đã quyết toán được 4 công trình với tổng giá trị quyết toán 7,23 tỷ đồng.

- *Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công*: Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc việc sử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước không sử dụng đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích...; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, đối tượng, định mức, chế độ, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- *Trong quản lý, sử dụng lao động, sử dụng thời gian lao động*: Thực hiện nghiêm quy định của chính phủ về tinh giảm biên chế; công tác kiểm tra quản lý thời giờ lao động, chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị được đảm bảo; trách nhiệm, tính gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc được đề cao, khen thưởng xứng đáng, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm giờ làm việc.

## **2. Một số kiến nghị, đề xuất:**

Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trong năm 2019 mà UBND huyện đã đề ra và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm như sau:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, UBND huyện phải thường xuyên chỉ đạo, tổ chức các đơn vị thực hiện thông qua việc rà soát, ban hành bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ thể; phải xây dựng các định mức tiết kiệm cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý để giao thành chỉ tiêu phấn đấu đồng thời gắn với cơ chế khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát các quy trình, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính để thực hiện điều chỉnh, đơn giản hóa.

- Có giải pháp hiệu quả, quyết liệt trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đặc biệt là trong việc quản lý ngân sách và tài sản Nhà nước, trong quản lý đầu tư

xây dựng cơ bản. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong đầu tư. Có biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sau đầu tư các công trình, nhất là các công trình thủy lợi, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng gây lãng phí.

- Gắn kết công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đã được quy định lại Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chi tiêu ngân sách (sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đầu tư xây dựng cơ bản; tài sản công...). Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; đồng thời, thực hiện công khai việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm

Trên đây là báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc đồng nhân dân huyện về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT.



*Mào Văn Trường*

